

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๒๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๗๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำเนินการจัดส่งข้อมูลในระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับติดตามให้ผู้ที่ทำหน้าที่ “เจ้าพนักงานทะเบียน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่งข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ในระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ปพ.๓ ออนไลน์แล้ว ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษายังไม่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ หรือยังดำเนินการไม่ครบกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนในอนาคต ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่งข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ในระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ และกำชับให้ “เจ้าพนักงานทะเบียน” ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาในสำนัก/กองการศึกษาติดตาม ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของสถานศึกษาในระบบ (ปพ.๓) ออนไลน์ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th